

## Trên Đồi Có Bao Nhiêu Cái Ngu

Tên: Phan Tình

Tháng 7 năm 2010 06:37

---

Trên đồi có bao nhiêu cái ngu, làm mai lãnh nam gác cu còm chụ



Thật ra trong cái cõi đời ô tạp này nó có trăm, ngàn cái ngu chứ đâu chỉ có bao nhiêu cái Làm Mai Lãnh Nam Gác Cu Còm Chụ. Sao ca dao không nhắc đến những cái ngu kia, thì cái ngu như đời này cái ngu to chứ có cái ngu nào giống cái ngu nào. Lúc như đi học làm bài tập về nhà thì y như ngu, về nhà làm việc với hàng xóm cũng bực mình ngu,

như lên bậc học vào đời sống thì với người không biết bao nhiêu là cái ngu. Trung, làm một con người thì không tài nào tránh cho khỏi những cái ngu, hoặc bực mình đời ngu. Những xét cho cùng, nếu ai cũng hành động khôn ngoan thì đời còn chi là thú vị. Tuy nhiên, những cái ngu đó, nhất là khi biết đó là những cái ngu thì không còn ngu nữa.

Theo truyền thống nhân gian, thì trên đồi có 4 cái ngu mà đời nhất ngu là làm mai. Vậy chúng ta hãy bình tĩnh xét coi mai nhân ngu là gì.

Theo phong tục tập quán của dân tộc chúng ta, trai gái ít được tiếp xúc do giao thiệp để tìm hiểu nhau trước khi tiến tới hôn nhân, do đó, việc đóng vai gã chèo cho con cái đi chơi có mai nhân tham dự vào. Dù hai bên gia đình trai gái đã có trao đổi, hỏi đáp nhưng bán giá nhau, những theo tục tập quán của dân tộc có nghi lễ đi tiên là mai nhân tiễn người cho nhà gái trước. Như vậy, mai nhân là người có công đi tiên trong việc đóng vai gã chèo đúng như phong tục của chúng ta.

## Trên Đồi Có Bên Cái Ngu

T&#225;c Gi&#7843;: Phan Tình

Th&#7913; N&#259;m, 15 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 06:37

---

ta, vậy thì sao cho việc mai mại và mai nhân là ngu ?

Làm tăng phần tiền để trọn trả trong phong tục do tiên bày ra là ngu sao ? Là người đi tiên góp phần kết hợp cho đôi trai gái nên vì nên chăng, sanh con đẻ cái nên dĩ tông đồ người là ngu sao ? Mai nhân đâu phải là người đi để người chày đến cứu cứu nhà để để cái mai mại, nhưng là chính cha mẹ đôi trai gái phải cứu cứu nhà để mai nhân. Cứu cứu nhà mai nhân giúp đỡ xong rồi xoay qua mình mai nhân là ngu thì xem ra không có văn hóa mấy.

Mai nhân là người có công vào thời trước và kể cả thời nay cũng vậy. Trong thời đi viễn chinh, mai nhân cũng theo đà tiến hóa mà se kết nên nhưng cứu giúp chúng qua những trang kết bôn, trang hôn nhân và các văn phòng se duyên, tổ chức kiệu cho những cứu giúp trai gái nhút nhát, cứu giúp họ cứu giúp đi cứu giúp thời gian và không gian tìm hiểu nhau.

Cái chuyện mai nhân tức mà cứu giúp là ngu họ cứu giúp người đi gán ghép cho ngu, xem ra họ quá đáng nếu không muốn nói là hàm hồ.

Mai nhân để cứu giúp gì trong việc đi xe duyên nên đôi vợ chồng ? Ngày xưa trước cho mai nhân là cái thối lèn, ngày nay chúng mới khôn tiến như cứu giúp a cứu giúp se duyên. Nhưng công cứu giúp mai nhân rồi tiến, vì đã tổ chức cho rồi tiến cứu giúp trai gái nên vì nên chăng, sanh con đẻ cái nên dĩ tông đồ người, để tiến cứu giúp thêm người thêm cứu giúp giàu mạnh sung túc.

Vấn đề mai nhân bị đi gán ghép cho là ngu. Gia do cũng chỉ vì có những cứu giúp cứu giúp cứu giúp không lành không tốt, đâm ra để thối a oán trách mai nhân mai mại quàng xiên, thay vì phải tiến xét cứu giúp gia đình để cứu giúp là do đâu.

Thời nay những gia đình để cứu giúp đó, rồi trách mai nhân và cho cái chuyện làm mai là ngu, thì chúng hoá ra ta chúng luôn cứu giúp ông T bà Nguyệt kể thối a hành Thối người Đ xây dựng gia đình trên gian. Thánh Kinh cứu giúp Công Giáo ghi : Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không để cứu giúp phân chia..

Rõ ràng, ai bị cứu giúp cứu giúp là tự ý mình gây nên, không thể trách trách trách để, trách ông T bà Nguyệt họ cứu giúp mai nhân và cái chuyện làm mai là ngu.

## Trên Đồi Có Bên Cái Ngu

T&#225;c Gi&#7843;: Phan Tình

Th&#7913; N&#259;m, 15 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 06:37

---

Đồi cái ngu thì hai là cái ngu lãnh n.

Trong đời làm gì có chuyện một người xa lạ dám đứng ra làm cái chuyện lãnh n cho mình, đứng khi mình thì không n thì h s ... lãnh đứng sao ? Khi có một kẻ nào đó dám lãnh n cho mình thì kẻ đó phải là người thân thích ruột thịt, hoặc là bạn bè thân tín, hay là người láng giềng thì tốt bằng. Tóm lại nếu người dám lãnh n là người người tin tưởng n mình, đứng niềm tin trên vào vào thì h a c a mình thì mới lãnh n cho mình đứng c. Đây là người người có một tâm hồn rất tốt.

Lãnh n cho người không phải là một điều ngu. Còn cái chuyện mình không chịu trách nhiệm là do n thì mình không trách người h a, hoặc có ý tưởng ng g t, như vậy là một hành động của người đứng chịu đâu phải người lãnh n là ngu.

Thì sao lại cho người chịu lãnh n h mình là người ngu, một khi tâm hồn h rất nhân hậu, dám vì anh em bè bạn mà lãnh n giúp. Họ cũng biết, mới khi ai đó phải đi vay n là đã cần vào liêng, là chỉ còn cái khe thân thôi. Và họ cũng biết luôn n ai đó không chịu trách nhiệm thì h s lãnh đứng. Mặc dù đã biết sự nguy hiểm s đứng với h khi chịu đứng ra lãnh n giúp người, nhưng họ vẫn lãnh n cho người, thì đó là một con người tốt có lòng thương người, là một hành động nhân hậu, khôn ngoan chỉ không phải là ngu. Một người như vậy mới đúng nghĩa là một con người.

Ai nghĩ cái hành động lãnh n là ngu là không đúng đạo lý thì đi rồi.

Vì, thì đời mà y ai dám tận hào rợ không bao giờ mắc n. Thì bậc đứng vững công h u khanh tướng, cho chí dân ngu khu đen đứng có vững phải n c. Sanh ra là đã vững phải n, đứng thì cũng s có người lãnh cái n đó cho mình.

Nguyên một cái chuyện v a m i oe oe chào đời hôm trước hôm sau là đã b nh c a n ra đời đấy, ai là người lãnh cái đứng n đó n u không phải là cha mẹ, ông bà. Dù trên danh nghĩa gì thì họ cũng đã phải lãnh cái c a n đó rồi.

Dân tộc chúng ta có câu châm ngôn thì tốt gói ghém ân nghĩa tròn tr a.



## Trên Đồi Có Bùn Cái Ngu

T&#225;c Gi&#7843;: Phan Tình

Th&#7913; N&#259;m, 15 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 06:37

---

những thú vui tao nhã đó.

Có những người đã tìm ra những cách công bằng cho màn hát ca ca nhi, đâu phải ai ai cũng có những điều. Có những âm luật, có rành về tuồng tích, và phải có tâm hồn trong sáng lành mạnh không bị cảm động bởi lớp sơn phết, sắc diện của ca nhi thì mới có thể có những công minh điều.

Một người đã đi đến trình diễn những người nghệ thuật thú vị và trong sáng khi có những nghệ sỹ là ngu sao ?

Gia do gán ghép cái chuyện của những người là ngu, cũng chỉ vì những ảnh hưởng đi xuống, không được tin tưởng khen thưởng rồi xô ra chửi và kể của những :

« Da trâu chó có phải da... tía anh đâu mà không đánh »

Chỉ vì những nghệ sỹ tăng thêm cái sự thiêu văn hóa của mình thôi, người giám khảo của những người không hề suy suyển.

Tóm lại, người của những nghệ sỹ giám khảo cuộc thi, họ phải có một trình độ cao, ít nhất họ phải rành sáu câu trong nghệ thuật âm nhạc, tuồng tích như đã nói ở trên.

Những người có trình độ nghệ sỹ thì không thể cho là ngu điều.

Còn những cái chuyện gác cu cũng vậy. Đây là một cái thú tiêu khiển thanh nhàn. Gọt bỏ mọi phiền toái nhân gian, tìm vào chốn sơn lâm thoáng mát, cây gió im lìm, hương hoa trầm thắp, ngát mùi rừng núi bao la. Ta ngồi thì hồn say đắm vào tiếng cu rúc lên tiếng hời, để tận hưởng cái thú, cái khoan khoái của sự đoán định tiếng cu còn xa hoặc gần, cu non hay cu già, rồi ta sù con cu mới và lắng tai nghe hai chú cu vờn cao rồi cất tiếng gáy để đáp, có tiếng nghe như chốc ghồ nhau, lúc như chầm chích, tiếng bấc như muôn sơn sơn vào nhau. Cuộc cùng không chú ý đến tiếng gáy có tập luyện của chú cu mới, con cu hoang nhào vào ăn thua để và...sự

## Trên Đồi Có Bên Cái Ngu

T&#225;c Gi&#7843;: Phan Tình

Th&#7913; N&#259;m, 15 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 06:37

---

bây !!! ta thò phào khoan khoái nhò chính ta đã chiò n thò ng sau mọt cuò c so găng.

Có đi rò ng gác cu thì mòi hiò u đò c cái sung sò ng tuyò t vò i cò a kò gác cu. Còn không, cò ngòi nhà võ đoán bây bò muòi đò t, kiò n cò n hoò c bò ...mò vò cò n nhò n la ò i, ròi gán cho cái thú gác cu là ngu là không đúng ròi đó.

Nò u cò cho rò ng đi gác cu là ngu, thì trên đò i còn có khò i cái thò m ngu hò n. Thí dò nhò mê đá gà, ngoài cái sò thua đò tò n tiò n ra còn phò i thò c khuya đò y sò m chăm lo nuôi nò ng tò p thành tò m luyò n, hút đò m hút đãi mọt vò sinh quá đi thôi. Ròi nào là mê cá ngò a đò n tàn gia bòi sò n, mê cò bò c, mê hút sách chích choác, mê nhò y đò m, thò m chí còn mê...gái nò a mòi chò t...Cái mê này thiò t là thò m ngu đa, co nguy cò tan cò a nát nhà, mòi y bà vò sò tru tréo lên :

Cha tiên sò cái sò đò i, bò bò t nhà không thiêng sao mà chò y theo cò a ò , đò cho bà phò i ngò m đò ng nuò t cay, đêm năm canh vò võ mọt mình :

Năm thì mòi i hoò hay chằng chò . Mọt thàng đôi ò n có cùng không !!!

Biò t không hò cái thò ng... già đò ch mê tom chát mà ăn phò i bùa mê thuò c lú !

Cái mê nào cũng có cái thú cò a nó, đò ng thò i cũng không ít cái hò i. Trong nhò ng cái hò i ta nên ò a cái ít hò i nhò t mà chò i nhò gác cu chò ng hò n, chò đò ng có vò đũa cò nò m mà phê phán sò khôn ngu ò đò i này, trong khi ta chò a hiò u mọt chút gì vò thú tiêu khiò n đó cò .